

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HÓA  
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN&PTNT-KHTC  
V/v điều chỉnh, bổ sung hợp đồng gói  
thầu số 10: Xây dựng công trình và  
mua sắm lắp đặt thiết bị công trình,  
thuộc dự án Hệ thống cấp nước tưới  
huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi  
Sơn), tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

Kính gửi: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình  
nông nghiệp và PTNT.

Nhận được Văn bản số 1014/BQLDANN-DA3 ngày 01/11/2024 của Ban  
Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa  
(sau đây gọi tắt là: “Ban quản lý ĐTXD Nông nghiệp”) về việc chấp thuận điều  
chỉnh, bổ sung hợp đồng gói thầu số 10: Xây dựng công trình và mua sắm lắp đặt  
thiết bị công trình thuộc dự án Hệ thống cấp nước tưới huyện Tĩnh Gia (nay là thị  
xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa; sau khi xem xét, Giám đốc Sở Nông nghiệp và  
PTNT có ý kiến như sau:

Tại Mục 3, Điều 3 Hợp đồng ủy thác quản lý dự án và các nhiệm vụ khác  
giữa Sở Nông nghiệp và PTNT và Ban quản lý ĐTXD Nông nghiệp ngày 01/3/2017  
quy định, “*Bên A đồng ý ủy thác và Bên B nhận ủy thác thực hiện nhiệm vụ và  
quyền hạn của chủ đầu tư, .... Trừ một số nội dung quyền hạn của chủ đầu tư cụ  
thể như sau: ... 3. Tổ chức phê duyệt điều chỉnh các loại hợp đồng xây dựng ...*”.  
Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật về Hợp đồng xây dựng thì trong trình tự,  
thủ tục thực hiện việc điều chỉnh hợp đồng không quy định về việc chủ đầu tư ban  
hành quyết định phê duyệt điều chỉnh hợp đồng. Vì vậy, để cắt giảm các thủ tục  
không cần thiết nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công các  
dự án; từ năm 2022 đến nay, Sở Nông nghiệp và PTNT không thực hiện việc phê  
duyet điều chỉnh hợp đồng đối với các hợp đồng xây dựng thuộc các dự án do Sở  
Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư (trong đó, bao gồm cả các dự án ủy thác  
cho Ban quản lý ĐTXD Nông nghiệp quản lý, thực hiện). Bên cạnh đó, đối với gói  
thầu số 10: Xây dựng công trình và mua sắm lắp đặt thiết bị công trình, thuộc dự  
án Hệ thống cấp nước tưới huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh  
Hóa; Sở Nông nghiệp và PTNT không ban hành quyết định phê duyệt hợp đồng;  
do đó, việc Ban quản lý ĐTXD Nông nghiệp đề nghị Chủ đầu tư “*Quyết định chấp  
thuận điều chỉnh, bổ sung hợp đồng*” gói thầu nêu trên là không phù hợp.

Sở Nông nghiệp và PTNT thống nhất thực hiện việc điều chỉnh hợp đồng  
gói thầu số 10: Xây dựng công trình và mua sắm lắp đặt thiết bị công trình thuộc  
dự án nêu trên đối với các nội dung: Điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng;  
điều chỉnh phạm vi công việc; điều chỉnh giá hợp đồng theo đề nghị của Ban quản  
lý ĐTXD Nông nghiệp. Đề nghị Ban quản lý ĐTXD Nông nghiệp căn cứ Quyết

định số 1072/QĐ-UBND ngày 20/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh, Quyết định số 464/QĐ-SNN&PTNT ngày 30/9/2024 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT để thương thảo điều chỉnh hợp đồng, hoàn thiện và ký kết hợp đồng điều chỉnh (hoặc phụ lục hợp đồng), quản lý hợp đồng theo trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật và chức năng, nhiệm vụ đã được ủy thác.

Đề nghị Ban quản lý ĐTXD Nông nghiệp tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, KHTC.

**GIÁM ĐỐC**



---

**Cao Văn Cường**